

สพฐ.แจ้งเกณฑ์การประเมินและการรายงานข้อมูลโครงการสุชาติ มีความสุข

นำเสนอเมื่อ : 23 พ.ค. 2567

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือที่ ศธ
04001/ว2970 แจ้งเกณฑ์การประเมินและการรายงานข้อมูลโครงการสุชาติ มีความสุข โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/วช.๙๓๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเกณฑ์การประเมินและการรายงานข้อมูลโครงการสุชาติ มีความสุข

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษา โครงการสุชาติ มีความสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

๒. ขั้นตอนการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการสุชาติ มีความสุข

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจุดเน้นเรื่อง การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในโรงเรียน ที่จะต้องมีความสะอาดปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย และได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับฟังนโยบายก่อนเปิดภาคเรียนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนสตรีรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีรวมทั้งจัดกิจกรรม Kick Off โครงการสุชาติ มีความสุข เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนวัดเมตตารงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ และจัดประชุมขับเคลื่อนโครงการสุชาติ มีความสุข เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการประเมินโครงการสุชาติ มีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขั้นตอนการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการสุชาติ มีความสุข นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการสุชาติ มีความสุข เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งและกำกับติดตามให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษา โครงการสุชาติ มีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานข้อมูลผ่านระบบ OBEC Asset ตามขั้นตอนการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการสุชาติ มีความสุข รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ธนุ วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๘๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ efpd.obec@gmail.com

“เรียนดี มีความสุข”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น มีรายละเอียด ดังนี้

การพัฒนาห้องน้ำในสถานศึกษา ให้ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อ และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียน คุณครูและบุคลากร จะมุ่งเน้นพัฒนาห้องน้ำในสถานศึกษาให้บรรลุ 5 ประการ คือ สะอาด(แห้ง,หอม) สะดวก สบาย สุขลักษณะ และสวยงาม ให้ได้มาตรฐาน ดังนี้

- **สะอาด (Clean)** หมายถึง การรักษาความสะอาดสุขภัณฑ์ โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ และสามารถสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการ โดยให้พื้นห้องน้ำทั้งภายใน และภายนอก แห้งอยู่ตลอดเวลา มีกลิ่นหอมनाไอ
- **สะดวก (Convenient)** หมายถึง การซ่อมแซม บำรุงประตู ช่องระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และการจัดวางสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
- **สบาย (Comfortable)** หมายถึง มีระบบน้ำประปา ไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง ทั้งภายในและภายนอก ให้เพียงพอและปลอดภัย
- **สุขลักษณะ (Hygiene)** หมายถึง การดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้ และรักษามาตรฐานตามกรมอนามัย เพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการ
- **สวยงาม (Attractive)** หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอก ให้เรียบร้อย และเกิดความประทับใจต่อผู้ให้บริการ



เกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษา โครงการสุชาติ มีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

+++++

การพัฒนาห้องน้ำในสถานศึกษา ให้ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อ และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง จะมุ่งเน้นพัฒนาห้องน้ำในสถานศึกษาให้บรรลุ ๕ ประการ คือ สะอาด (แห้ง,หอม) สะดวก สบาย สุขลักษณะ และสวยงาม ให้ได้มาตรฐาน ดังนี้

สะอาด (Clean) หมายถึง การรักษาความสะอาด สุขภัณฑ์ โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ และสามารถสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการ โดยให้พื้นห้องน้ำทั้งภายในและภายนอก แห้งอยู่ตลอดเวลา มีกลิ่นหอมน่าใช้

สะดวก (Convenient) หมายถึง การซ่อมแซม บำรุงประตู ช่องระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และการจัดวางสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย

สบาย (Comfortable) หมายถึง มีระบบน้ำประปา ไฟฟ้า ไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอก ให้เพียงพอและปลอดภัย

สุขลักษณะ (Hygiene) หมายถึง การดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้ และรักษามาตรฐานตามกรมอนามัย เพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการ

สวยงาม (Attractive) หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อย และเกิดความประทับใจต่อผู้ให้บริการ

ดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมิน+แบบประเมิน และการรายงานข้อมูลโครงการสุขภาพ มีความสุข

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน